



TFG ดีมานด์พุ่งดันราคาหมู-ไก่

■ เร่งอัปกำลังผลิต ■ ครึ่งปีหลังโตแรง

นิวส์ คอนเน็กซ์ - TFG ประเมินครึ่งหลังปี 63 สดใส หลังความต้องการหมูและไก่เติบโตดี จากโรคระบาด ASF ส่งภาคส่งออกแนวโน้มยังดีหลังโควิด-19 คลี่คลาย คอนเฟิร์มรายได้โต 10% อัตรากำไรขั้นต้นโต 2 หลัก

นายวินัย เตียวสมบุญรณกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TFG เปิดเผยว่า แนวโน้มธุรกิจช่วงครึ่งหลังปี 63 มีทิศทางที่ดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรก เนื่องจากความต้องการบริโภคไก่และสุกรยังเติบโตได้ดี ซึ่งจากการเกิดโรคระบาดอหิวาต์หมู (ASF) ทำให้ปริมาณสุกรในตลาดหายไป รวมทั้งมีการหันมาบริโภคไก่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาขาย

[อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)



วินัย เตียวสมบุญรณกิจ

KBANK ชื้อ 8 อุตสาหกรรมฟื้นตัว

ท่องเที่ยว-อสังหาริมทรัพย์ปี 64

นิวส์ คอนเน็กซ์ - KBANK ประเมินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK ประเมินอุตสาหกรรมอาหาร, อิเล็กทรอนิกส์, ค้าปลีกและการแพทย์ หลักในไทยจะใช้เวลาในการฟื้นตัวจากผลกระทบของโควิด-19 แตกต่างกันตามระดับของผลกระทบ และบางอุตสาหกรรมเผชิญโจทย์เฉพาะอื่นๆ ด้วย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย

[อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)



กลุ่ม ปตท. ร่วมลงนาม Project ONE... นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธาน และสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกลุ่ม ปตท. ภายใต้ Project ONE ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับกลุ่ม ปตท. ที่นำกลยุทธ์ Asset Backed Trading มาดึงศักยภาพของแต่ละบริษัท และใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการจัดหาพลังงานของประเทศ

AGE ดีเดย์ 29 ต.ค. เทรด SET

ลุยขายถ่านหิน 3.5 ล้านตัน

โชว์กำไรสะสมสูง 700 ลบ.

นิวส์ คอนเน็กซ์ - AGE ฤกษ์ดี 29 ต.ค. นี้ ย้ายเข้าเทรดกระดาน SET เพิ่มสภาพคล่องดึงนักลงทุนสถาบัน ลุยเป่าขายถ่านหิน 3.5 ล้านตัน โชว์กำไรสะสมสูง 700 ล้านบาท

นายพนม ครอบสถาพร ประธานกรรมการบริหารบริษัท เอเชียกรีนเอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE เปิดเผยว่า หลักทรัพย์ของบริษัทได้ย้ายเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 29 ต.ค. 63 นี้ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค จากเดิมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 2552 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดข้อจำกัดในการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนสถาบันที่สนใจเข้ามาถือหุ้นของ AGE

นายพนมกล่าวว่า บริษัทฯ ยังเดินหน้าลงทุนธุรกิจถ่านหิน โดยมุ่งเน้นการขายตลาดคัดแยกที่มีระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

[อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)





TFG

ทั้งสุกรและไก่ ยังอยู่ในระดับสูงได้จนถึงสิ้นปีนี้ ทั้งนี้ บริษัทยังคงเป้ารายได้ปี 63 เติบโต 10% จากปีก่อน และคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะเติบโตอยู่ที่ระดับ 2 หลัก เนื่องจากบริษัทมีแผนขยายกำลังการผลิตรองรับตลาดโดยเพิ่มกำลังการผลิตหมูทั้งในไทยและเวียดนาม ขยายกำลังการผลิตอาหารสัตว์เพื่อรองรับกำลังการผลิตหมูที่เพิ่มขึ้น และขยายกำลังการผลิตไส้กรอก โดยจะให้ความสำคัญกับอาหารมากขึ้นทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม

“การที่ปริมาณสุกรในจีน และเวียดนามลดลง จากโรคระบาด ASF ทำให้ราคาขายสุกร



ยืนได้ในระดับสูง รวมทั้งมีการหันมาบริโภคไก่มากขึ้น ประเมินว่าสถานการณ์แบบนี้น่าจะยังคงมีให้เห็นไปอีก 1-2 ปี ดังนั้นก็จะทำให้ปริมาณการส่งออกเนื้อสัตว์เติบโตได้ต่อเนื่อง ขณะที่

ตลาดในยุโรปก็ประเมินว่า หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายความต้องการบริโภคก็น่าจะกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง ซึ่งการส่งออกไปจีนยังคงทำได้ดี” นายวินัย กล่าว ●



KBANK

เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ผลจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ภาวะอุปทานส่วนเกิน เป็นต้น

โดยเบื้องต้นศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า

อาหารและเครื่องดื่ม อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ค่าปลีก การแพทย์ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในระดับปานกลางถึงน้อย แนวโน้มในปี 2564 จึงน่าจะมีโอกาสเข้าใกล้ระดับก่อนโควิดได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับอีกกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับ

ผลกระทบจากโควิดในระดับลึก ซึ่งได้แก่โรงแรมและร้านอาหาร รถยนต์ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากโควิด นับเป็นโจทย์เฉพาะหน้าที่เข้ามาจุดรั้งรายได้ของแต่ละธุรกิจ และเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของแต่ละอุตสาหกรรม โดยบางกิจการอาจจะประสบกับภาวะยากลำบากเพียงชั่วคราว เช่น 6 เดือน 1 ปี 2 ปี เป็นต้น หรือบางกิจการที่ประสบปัญหาเชิงโครงสร้างเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อเผชิญกับวิกฤตโควิด จึงยิ่งซ้ำเติมและอาจทำให้ไปต่อไม่ได้

ขณะที่บางกิจการอาจจะมีสายป่านยาวและมีศักยภาพในการปรับตัวได้อย่างยืดหยุ่น ทำให้ยังรักษากำไรสุทธิไว้ได้ เงื่อนไขที่แตกต่างกันของธุรกิจแต่ละราย จึงมีบทบาทอย่างมากและทำให้ยากที่จะประเมินความเข้มแข็งของกิจการผ่านตัวชี้วัดในมิติใดมิติหนึ่ง ●

AGE

ในเวียดนามในปี 2561 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งการขยายตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นด้วย

ปัจจุบันบริษัทมียอดคำสั่งซื้อถ่านหินในมือ (Back log) จำนวน 1 ล้านตัน จะทยอยส่งมอบจนถึงปี 2564 โดยทั้งปี 63 คงเป้าปริมาณการขายถ่านหินไว้ที่ระดับ 3.5 ล้านตัน

ขณะที่ธุรกิจโลจิสติกส์บริษัทมีแผนพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายท่าเรือที่ 4 จากเมื่อต้นปีที่ที่ผ่านมาได้ดำเนินการให้บริการท่าเรือที่ 3 เป็นที่

เรียบร้อย รวมทั้งการต่อเรือลำเลียงเพิ่มเติม โดยปัจจุบันมีเรือลำเลียงครบ 36 ลำ และวางแผนเพิ่มเป็น 40 ลำในช่วงปี 2564 และรถบรรทุกทั้งหมด 51 คัน โดยรายได้จากธุรกิจโลจิสติกส์คาดว่าจะคิดเป็น 10 % ของรายได้รวม

ส่วนการลงทุนในธุรกิจพลังงานผ่านบริษัทร่วมทุน ภายใต้บริษัท แอท เอนเนอจีไซลูชั่น จำกัดนั้น บริษัทฯ จะทยอยรับรู้รายได้จากธุรกิจตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2563 ทั้งนี้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีกำไรสะสมสูงถึง 700 ล้านบาท ●



พณ
ควรสีภาพร



กลุ่มERSชงแก้ปัญหไฟฟ้าสำรองเกิน

นิวส์ คอนเน็คท์ – กลุ่ม ERS ชู 5 แนวทางแก้ปัญหากำลังผลิตไฟฟ้าสำรองเกิน สร้างภาระค่าไฟผู้บริโภค พร้อมเร่งเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบ 23 และเร่งพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ หนึ่งในแกนนำกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน (ERS) เปิดเผยว่า จากปัญหาเศรษฐกิจที่ชะลอตัวหลายช่วง รวมทั้งการคาดการณ์ที่ต่ำเกินไปของการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบใช้เอง (Prosumer) ของภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน ประกอบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เกิดปัญหากำลังผลิตสำรองไฟฟ้าสูงถึงระดับ 50% เป็นภาระต่อผู้บริโภคเนื่องจากระบบค่าไฟฟ้าเป็นแบบผ่านส่งต้นทุน

ดังนั้น ERS จึงมีข้อเสนอให้ภาครัฐหลหากหลายมาตรการเพื่อลดผลกระทบกำลังผลิตสำรองไฟฟ้าสูง 5 แนวทางคือให้ทบทวนหลักเกณฑ์ทางการเงินในการกำหนดค่าไฟฐาน เพื่อลดค่าไฟฐานและสร้างแรงจูงใจให้มีการปรับปรุง



ปิยสวัสดิ์
อัมระนันทน์

ประสิทธิภาพมากกว่าระบบปัจจุบันที่รับประกันผลตอบแทน ในส่วนของกำลังผลิตใหม่ ให้เร่งเจรจาชะลอการลงทุนและเลื่อนกำหนดการเข้าสู่ระบบ (COD) ของหน่วยผลิตไฟฟ้าใหม่ โดยเฉพาะของเอกชนที่ได้รับอนุมัติโดยมิได้ผ่านการประชุม

ในส่วนของกำลังผลิตที่ติดตั้งไปแล้ว ให้ปรับระบบการส่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าในส่วนที่

เรียกกันว่า Merit Order โดยจัดให้โรงไฟฟ้าต่างๆ ทั้งเอกชนและของรัฐแข่งกันเสนอราคาขายที่ต่ำที่สุด ซึ่งอาจจะต่ำกว่าค่าพลังงานที่เคยระบุไว้ในสัญญา ขณะที่รัฐควรใช้เงื่อนไขตามสัญญาเพื่อลดหรือเจรจาลดการซื้อในส่วนที่เป็นสัญญาผูกมัด (Must take) และลดการจ่าย “ค่าความพร้อมจ่าย” ที่สามารถลดได้ และไม่ต่อใบอนุญาตที่ไม่จำเป็น

ภาพข่าว



▶ PTG แสดงความยินดีกับ PRAPAT เทรด mai วันแรก

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย นายฉลอง ติรไตรภพชิต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสืบพงศ์ เกตุบุตรองประธานกรรมการ นายวิระพงศ์ ลือสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PRAPAT ในพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ PRAPAT เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

▶ JR ไรด์โชว์เชียงใหม่ นักลงทุนตอบรับแน่น

คุณเจริญ วิวัฒน์เจริญภาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JR คุณสมภพ กิระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บล. ฟินันเซีย ไซรัส ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนร่วมไรด์โชว์เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุนที่จังหวัดเชียงใหม่ โดย JR จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนฯ จำนวน 200 ล้านหุ้น

